

## บทที่ 5

### ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;"><b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b></p> <p>การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่น และการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน</p>	<p>1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวในด้านการค้าและการลงทุนในเขตจังหวัดเชียงราย และการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน</p> <p>1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ระบบคมนาคมและขนส่ง เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>1.3 พัฒนางานด้านการผังเมือง การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาที่สาธารณะ</p>	<p>กองช่าง</p>
<p style="text-align: center;"><b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b></p> <p>การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</p>	<p>2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน</p> <p>2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และการจัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด</p> <p>2.3 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตร และรองรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>กองช่าง</p> <p>กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต</p> <p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>2.4 เพิ่มประสิทธิภาพเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายและการตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>2.5 เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ</p> <p>2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นพร้อมยกระดับมาตรฐานด้านบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน</p>	
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์</p>	<p>3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>3.3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ</p> <p>3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา</p> <p>3.5 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่ วัฒนธรรมประเพณี สังคมและค่านิยมล้านนา เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน อบจ.เชียงราย</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>3.6 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง</p> <p>3.7 ประสานและสร้างความเชื่อมโยงในการศึกษาทุกระดับเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานและศักยภาพกำลังแรงงาน</p>	
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข</p>	<p>4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย</p> <p>4.2 สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์ทางเลือกในการดูแลและรักษาสุขภาพประชาชน</p> <p>4.3 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปิน</p> <p>4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม สถาบันครอบครัว การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส</p> <p>4.5 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร และมีสภาพแวดล้อมที่ดี</p> <p>4.6 สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานทำ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพ รวมทั้งการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานทำและมีรายได้เพื่อการยังชีพ</p>	<p>สำนักปลัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>
ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>4.7 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้าน</p>	

	<p>การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น</p> <p>4.8 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ</p> <p>4.9 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา</p> <p>4.10 ส่งเสริมการสร้างสวนสาธารณะ อุทยานการเรียนรู้สุขภาพชุมชน และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ</p>	
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน</p>	<p>5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น</p> <p>5.2 เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู การคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดำริ</p> <p>5.3 ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด การใช้พลังงานทดแทนและการลดมลพิษ และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน</p>	<p>สำนักปลัด กองช่าง กองป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>5.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) เพื่อชะลอการไหลของน้ำและตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า</p>	
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 6</b> <b>การพัฒนาด้านการบริหาร</b> <b>การเมืองการปกครอง</b></p>	<p>6.1 ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน ความปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานของความถูกต้องยุติธรรมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>6.2 ส่งเสริมและสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และของ อปท.ในเขตจังหวัดในด้านการบริหาร การคลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันท่วงทีและประชาชนมีส่วนร่วม</p> <p>6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีขององค์กร</p> <p>6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุ และการบริหารจัดการ</p> <p>6.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในจังหวัด</p> <p>6.6 พัฒนาระบบการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>6.7 พัฒนาและบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล</p>	<p>ทุกหน่วยงานใน อบจ.เชียงราย</p>

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	6.8เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่าย ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน6.9 ส่งเสริมความร่วมมือ การบริหารการเมืองการ ปกครอง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน อื่น	

**ยุทธศาสตร์** หมายถึงวิถีทางหรือข้อกำหนดที่องค์การควรปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ภายใต้ข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมภายนอก และขีดความสามารถขององค์การ (ทำอย่างไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์)

**แนวทางการพัฒนา** หมายถึงวิธีการของแต่ละยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (ทำโดยวิธีใด ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์)